

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.2/ว 1689



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมาเขตคูสิต กทม.10300

26 สิงหาคม 2553

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 วาระที่ 2 และ 3 ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏว่ามี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายว่า ได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการคินน้ำให้แผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์ และมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล แอบอ้างต่อผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ชื่อของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยไปหลอกลวงว่าสามารถติดต่อ ประสานงานในการให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ โดยให้จัดทำโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคินน้ำให้แผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์ และขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบ ต่าง ๆ จากการดำเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอเรียนว่า ไม่เคยมีหนังสือแจ้งให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด แต่เนื่องจากมีจังหวัดและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการคินน้ำให้ แผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์ส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นจำนวนมาก โดยอาจหลงเชื่อ การแอบอ้างดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริหาร สมาชิก สภาท้องถิ่น พนักงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นอันขาด หากพบการกระทำในลักษณะดังกล่าว ขอให้แจ้งความต่อพนักงาน สอบสวน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

/2. กรณีจังหวัด...

2. กรณีจังหวัดใดที่จัดทำหนังสือส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณคืนน้ำให้
แผ่นดินเกิด ให้องค์ราชันย์ถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้ตรวจสอบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
ได้แอบอ้างชื่อผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือแอบอ้างเอาผลประโยชน์ อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ดำเนินการโครงการข้างต้น ขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาคำเนินการตาม
อำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพรัตน์ สกลพันธุ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วม

โทร.0-2241-9000 ต่อ 4113 โทรสาร 0-2241-6931

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”